

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว ๑๘



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายหลังจาก  
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑/๒๓๓๕๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  
๒. แบบคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย กรณีที่ไม่มี  
ผลกระทบต่อแผนฯ (แบบ ๑)  
๓. แบบคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย กรณีที่มี  
ผลกระทบต่อแผนฯ (แบบ ๒)

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้มีหนังสือหรือสำนักงบประมาณ  
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในกรณีที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคง  
มีบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาเพิ่มเติม ว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังคงจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่าย  
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ อยู่หรือไม่ และ  
หากไม่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

สำนักงานงบประมาณได้ตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังคง  
ต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนัยมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป โดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีใช้การใช้งบประมาณเหลือจ่าย ทั้งในกรณีที่  
ไม่มีผลกระทบและมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/  
กลุ่มจังหวัดให้เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)  
ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว ให้แจ้ง  
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี

๒. กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ทั้งในกรณีที่  
ไม่มีผลกระทบและมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/  
กลุ่มจังหวัดให้เสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ  
เห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยวิธีการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบด้วย

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หรือขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ขอให้ตรวจสอบรายการที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือรายการ งบประมาณเหลือจ่ายด้วยว่า จะต้องไม่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ได้โอนงบประมาณตามร่าง พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และไม่เป็นรายการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยไม่ ต้องโอนงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งรายละเอียดคำขอ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และหรือ ๓ แล้วแต่กรณี) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒